



ฉบับที่ 9/2559 วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

แนะนำงานวิจัย



ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยธรรมชาติ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต้ะยามา และคณะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนที่มีความสามารถจัดการอุทกภัย วิธีการบริหารจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ชุมชนประสบผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดการกับอุทกภัยในปี 2554 และการสร้างแบบจำลองที่แสดงถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการกับอุทกภัยของชุมชน โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน โดยกลุ่มชุมชนได้แก่ กลุ่มชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร (เขตชานเมือง) กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เขตเมือง) และกลุ่มชุมชนบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (เขตชนบท)



ผลการวิจัย ทั้ง 3 ชุมชนมีความคุ้นเคยกับการเผชิญสภาพน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี คนในชุมชนริมคลอง



มหาสวัสดิ์และปากเกร็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่วนในชุมชนบางระกำประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทุกชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน การรวมกลุ่มและคุ้นเคยกับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นประจำ การจัดการอุทกภัยของชุมชนทั้ง 3 ช่วง คือ ก่อนเกิด ระหว่างเกิดและภายหลังเกิดอุทกภัย มีทั้งมาตรการที่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่

ก่อสร้าง สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภายในชุมชนที่มีอยู่แล้วและการเสียสละของสมาชิก รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชนภายนอก ปัจจัยหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จในช่วงก่อนเกิดและระหว่างเกิดอุทกภัย คือ การเตรียมการล่วงหน้าที่ดี ในช่วงหลังเกิด คือ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และชุมชนมีประสบการณ์รับมืออุทกภัย สำหรับปัญหา



อุปสรรคของชุมชนในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย คือ ขาดข้อมูลเกี่ยวข้องที่ชัดเจน ครบถ้วนและทันสถานการณ์ และทรัพยากรไม่เพียงพอ ในช่วงเกิดอุทกภัย คือ การเดินทางเข้าออกชุมชน สุขอนามัยและขยะสิ่งปฏิกูล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาหารและน้ำไม่เพียงพอ ในช่วงหลังเกิด คือ การชดเชยความเสียหาย ส่วนปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ พื้นที่ประสบภัยกว้าง ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดอพยพ ความหลากหลายของปัญหาในชุมชน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและบางคนมีอคติ

วิจัย

นอก

รัฐ



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย

รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำ

วิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและวงวิชาการส่งเสริม และสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจเสนอ ผลงานเพื่อขอรับรางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และเชิงนโยบายเป็นผู้มีจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

รางวัลผลงานวิจัย เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสำเร็จสมบูรณ์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งนี้ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

- ระดับดีเด่น 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- ระดับดีมาก 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- ระดับดี 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหรือสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น

- ระดับดีเด่น 500,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- ระดับดีมาก 250,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- ระดับดี 150,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- ประกาศเกียรติคุณ 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

รางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเป็นผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

- รางวัลระดับดีเด่น 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- รางวัลระดับดีมาก 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
- รางวัลระดับดี 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ

www.inventorday.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 530 539, 0 2579 2288

วิจัย

นอก

รู้



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

รางวัลบทความวิจัยและกรณีศึกษา แต่ละสาขา

- รางวัลดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

รางวัลสำหรับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยพิจารณาจากการนำเสนอโปสเตอร์ ดังนี้

- รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม เงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัล (Popular Award) เงินรางวัล 15,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการส่งผลงานเพื่อประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ที่ www.nida.ac.th/researchaward2559 โดยส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ที่ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบาง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-727-3312, 02-727-3300 โทรสาร 02-3758972 หรือ e-mail: nidaresearch@hotmail.com



กระทรวงแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วม**สัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2559** ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยด้านแรงงานไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2232 1378, 0 2232 1373 หรือ E-mail : rcmol02@gmail.com



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ The National Research Foundation of Korea (NRF) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2559 ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ <http://www.nrct.go.th/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการต่างประเทศ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 456 และ 0 2579 2690 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Fellowship ภายใต้โครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (co-applicant) ในโครงการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://goo.gl/xTxIjZ> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2278 8254 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559



มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ขอเชิญเข้าร่วม **ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development” ประจำปี 2558** ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในประเด็น Sustainable for Inclusive Development เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัย ลงทะเบียนได้ที่ <http://www.eau.ac.th> หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โทร 0 2577 1028 ต่อ 394



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการ **ประชุมและนำเสนอ ระดับนานาชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”** ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 3851 7007



มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วม **ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7** ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสงบทความได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.hu.ac.th/conference2016> หรือ โทร 0 7420 0300 ต่อ 108